

สพฐ.เตรียมสอบคัดเลือก ผอ.เขต-ครูผู้ช่วย หลังหมดโยกย้ายประจำปี 56

นำเสนอเมื่อ : 24 ต.ค. 2556

“อภิชาติ” เตรียมขง ก.ค.ศ.ไฟเขียวโยกย้าย ผอ.เขตพื้นที่ เร็วๆ นี้ ก่อนเดินทางสอบคัดเลือก ผอ.เขตฯ ทดแทนอัตราว่างกว่า 30 อัตราทั่วประเทศ พร้อมจัดสอบครูผู้ช่วย ๖12 ประจำปี 56 กว่า 1 พันอัตราระบุให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ก.ค.ศ.แต่ให้เพิ่มการสอบสัมภาษณ์ด้วย

นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.)
เปิดเผยว่า

ในการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.)ครั้งหน้าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะเสนอแต่งตั้งโยกย้ายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ผอ.สพป.) และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ผอ.สพม.)

เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างอยู่หรือเกษียณอายุราชการ **จากนั้นประมาณ 1-2 เดือนจะเปิดสอบคัดเลือกแต่งตั้ง ผอ.สพป.และ ผอ.สพม.เฉพาะตำแหน่งที่ว่างอยู่ประมาณ 30 กว่าอัตรา** ซึ่งไม่เกี่ยวกับ 19

ตำแหน่งที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการฟ้องร้องในศาลปกครอง หากศาลปกครองมีคำสั่งออกมาให้ผู้ฟ้องชนะ สพฐ.ก็ยังมีอัตราเพื่อบรรจุกลุ่มที่ฟ้องได้แต่หากคำพิพากษาออกมาว่าดำเนินการชอบก็สามารถดำเนินการคัดเลือกอีกครั้งหนึ่ง หรือเรียกผู้ที่สอบขึ้นบัญชีมาบรรจุแต่งตั้งได้

นายอภิชาติ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ **สพฐ.ดำเนินการให้เปิดสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย** หลังจากการโยกย้ายข้าราชการครูประจำปี 2556

ซึ่งการเปิดสอบแข่งขันจะจัดสรรจากอัตราเกษียณอายุราชการประจำปี 2556 ที่ สพฐ.ได้รับคืนมาประมาณ 13,000 อัตราจะแบ่งการสอบแข่งขันเป็น 2 ส่วนคือ การสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วยกรณีทั่วไป ประมาณ 75% จากอัตราเกษียณฯที่ได้รับจัดสรรคืนมา

และกรณีการสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษหรือ ๖12 ประมาณ 25% จากอัตราเกษียณฯ **ซึ่งน่าจะเปิดสอบใหม่ 1 พันกว่าอัตราได้**

“ในการเปิดสอบคัดเลือกรอบใหม่จะใช้หลักเกณฑ์ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนดเหมือนเดิม อาทิ สพฐ.ไม่ได้ดำเนินการออกข้อสอบ ตรวจข้อสอบเอง แต่จะให้เขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ดำเนินการ และการสอบจะเพิ่มการสอบสัมภาษณ์หรือการสอบภาค ค จากเดิมที่มีแค่การสอบข้อเขียนภาค ก และภาค ข เท่านั้นในการสอบปีที่ผ่าน” เลขาธิการ กพฐ.กล่าว